

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการลงทุน

ระเบียบวิธีการศึกษา ใช้วิธีเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบสอบถามผู้เกษียณอายุจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประสานครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 260 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยบทนี้จะกล่าวถึงสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

สรุปผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาท มีรูปแบบการออมและการลงทุนมากที่สุดโดยการฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อทรัพย์สิน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับสาม รายได้ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากดอกเบี้ยเงินฝากมากที่สุด ส่วนรายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับสาม

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง และนำเงินมาลงทุนร้อยละ 25 ของเงินออม โดยใช้เครื่องมือประกอบการตัดสินใจด้วยการดูมูลค่าที่แท้จริงมากที่สุด รองลงมาดูความเหมาะสมของเงินทุน ส่วนการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ 1 ราย และส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุน 1-3 ปี มีวัตถุประสงค์การลงทุน กำไรจากการลงทุนในแต่ละครั้ง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการลงทุนในระยะกลาง 1-6 เดือน มีจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 500,000 บาท

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การออมและการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมและการลงทุนที่คล้ายคลึงกัน โดยการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด รองลงมาการซื้อทรัพย์สิน เพศชายมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับที่สี่ ส่วนเพศหญิงเป็นลำดับที่สอง โดยเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการลงทุนในระยะกลาง 1-6 เดือน และชอบความเสี่ยงต่ำในการลงทุน ไม่แตกต่างกันเป็นลำดับแรก

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การออมและการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีรูปแบบการออมและการลงทุน โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรก รองลงมา ซื้อสลากออมสิน ส่วนการฝากเงินกับสถาบันการเงินคิดเป็นลำดับสาม

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีรูปแบบการออมและการลงทุน โดยการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด รองลงมา การซื้อทรัพย์สิน ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับสาม สำหรับระยะเวลาในการลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามตามกรอบที่ศึกษามีระยะเวลาการลงทุนในระยะกลาง 1-6 เดือน ไม่แตกต่างกัน เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ชอบความเสี่ยงปานกลาง และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีชอบความเสี่ยงต่ำไม่แตกต่างกัน เป็นลำดับแรก

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การออมและการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-60,000 บาท ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมและการลงทุน โดยการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด รองลงมา ซื้อทรัพย์สิน ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นลำดับสาม ส่วนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีรูปแบบการออมและการลงทุน โดยการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นลำดับสอง

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามกรอบที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาการลงทุนในระยะกลาง 1-6 เดือน ไม่แตกต่างกัน เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ชอบความ

เสี่ยงต่ำไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 60,001 บาทขึ้นไป ชอบความเสี่ยงปานกลางไม่แตกต่างกัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 60 แสดงปัจจัยย่อยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ปัจจัย	ระดับความสำคัญ (ค่าเฉลี่ยรวม)	ปัจจัยย่อยที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก (ค่าเฉลี่ย)
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	3.66 (มาก)	ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.94)
ปัจจัยด้านการเมือง	4.23 (มาก)	ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเฉลี่ย 4.27)
ปัจจัยด้านความเสี่ยง	3.74 (มาก)	การบริหารบริษัทหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 4.03)
ปัจจัยด้านผลตอบแทน	3.68 (มาก)	ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด ที่มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 3.98)
ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	3.43 (ปานกลาง)	การจ่ายปันผลที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 3.76)

จากตารางที่ 60 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมากเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง รองลงมา ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.23 โดยมีปัจจัยย่อยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 โดยมีปัจจัยย่อยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบริหาร บริษัทขาดธรรมาภิบาล

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านผลตอบแทนที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยมีปัจจัยย่อยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผลตอบแทน จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในระดับมาก โดยรวมอยู่มีค่าเฉลี่ย 3.66 โดยมีปัจจัยย่อยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยมีปัจจัยย่อยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจ่ายปันผลที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำแนกตามเพศ การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนเพศหญิงให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นลำดับแรก โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาดำกว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีการศึกษาปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย ด้านภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไปให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่อปัจจัยย่อยด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ความสำคัญต่อ ปัจจัยย่อยด้านภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยด้านการเมืองพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความมีเสถียรภาพรัฐบาล ส่วนเพศหญิงให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นลำดับแรก โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาดำกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ส่วนที่มีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไม่แตกต่างกัน

ปัจจัยด้านความเสี่ยงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันเป็นลำดับแรก โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาล ส่วนที่มีการศึกษาค่ำกว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความเสี่ยงจากบทบาทของรัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่รุนแรง ส่วนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความเสี่ยงจากบทบาทของรัฐ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย ด้านการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน

ปัจจัยด้านผลตอบแทนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงที่มีการศึกษาค่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย ด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน เป็นลำดับแรก

ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญต่อ ปัจจัยย่อยด้านการจ่ายปันผลที่ผ่านมาของ บริษัทหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย การจ่ายปันผลที่ผ่านมาของ บริษัทหลักทรัพย์ ส่วนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านผลประกอบการที่ผ่านมาของ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อย ด้านการจ่ายปันผลที่ผ่านมาของ บริษัทหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน

ส่วนที่ 3 ปัญหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอแนะโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 61 แสดงปัจจัยย่อยของปัญหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ปัญหาและข้อเสนอแนะ	ระดับความสำคัญ (ค่าเฉลี่ยรวม)	ปัจจัยย่อย/ข้อเสนอแนะ เป็นลำดับแรก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	3.57 (มาก)	ภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ปัญหาด้านการเมือง	4.07 (มาก)	ความมั่นคงภายในประเทศ
ปัญหาด้านความเสี่ยง	3.98 (มาก)	ความผิดพลาดของผู้บริหารหลักทรัพย์
ข้อเสนอแนะ	3.87 (มาก)	ต้องการให้ค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายลดลง

จากตารางที่ 61 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัญหาการเมือง เป็นลำดับแรกในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 โดยมีปัจจัยย่อยต่อปัญหาด้านความมั่นคงภายในประเทศเป็นลำดับแรก ส่วนข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ปรับปรุงในความสำคัญระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 โดยมีข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต้องการให้ค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายลดลง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำแนกตามเพศ การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญของปัญหาด้านเศรษฐกิจต่อปัจจัยย่อยของปัญหาด้านภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามลำดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 ขึ้นไปตามกรอบที่ศึกษาให้ความสำคัญต่อปัจจัยย่อยของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาด้านการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำแนกตามเพศ การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านการเมืองต่อปัจจัยย่อยด้านความมั่นคงภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลไม่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาด้านความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำแนกตามเพศ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญของปัญหาด้านความเสี่ยงต่อปัจจัยย่อยของปัญหาด้าน ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และปัญหาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในตลาดไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านผลตอบแทนและปัจจัยเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

รูปแบบการออมและการลงทุน

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการออมและลงทุนปัจจุบันผู้ตอบแบบสอบถามออมเงินและลงทุนมากที่สุดได้แก่ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพลีน ฟุงเกียรติ (2549 : 25) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการออมและลงทุน โดยการฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นลำดับแรก

บุคลิกภาพ

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพร จรุงรัมย์ (2546 : 73) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก นอกจากนี้การศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุตินา เจริญจิตร (2548 : 100) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์การลงทุน

จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต้องการกำไรจากการลงทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิศ หัตถการุณย์ (2548 : 69) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ นักลงทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อกำไรจากการลงทุน

จำนวนเงินลงทุน

จากการศึกษาพบว่า จำนวนเงินที่ลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิศ หัตถการุณย์ (2548 : 68) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนเรียงลำดับความสำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 ปัจจัยด้านการเมือง

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการเมือง มีอิทธิพลต่อการลงทุนในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อยด้านความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครของ นิธิศ หัตถการุณย์ พบว่าปัจจัยภายนอกในด้านการเมืองมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

1.2 ปัจจัยด้านความเสี่ยง

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการลงทุนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมากต่อปัจจัยย่อยด้าน การบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาลเป็นลำดับแรก

1.3 ปัจจัยด้านผลตอบแทน

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมากต่อปัจจัยย่อยด้านผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ไม่แน่นอน ไม่แตกต่างกัน

1.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ โดยมีปัจจัยย่อยด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนิธิศ หัตถการุณย์ ซึ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการลงทุน พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและสอดคล้องกับการศึกษาของชุตินา เจริญจิตร ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พบว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขายของนักลงทุน

1.5 ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย ด้าน การจ่ายปันผลที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุตินา เจริญจิตร ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในระดับมากต่อปัจจัยย่อยด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของปัญหาด้านการเมืองเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และปัญหาด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับ ปัญหาจากความผิดพลาดของผู้บริหารหลักทรัพย์เป็นลำดับแรก ไม่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาจำแนกตามเพศ การศึกษาและรายได้ต่อ

เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของปัญหาด้านการเมือง ปัญหาด้านความเสี่ยงและปัญหา ด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ต้องการให้ค่า คอมมิชชั่นของการซื้อขายลดลง

ข้อค้นพบ

1. จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนำเงินมาบางส่วนเพื่อการลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 25 ของเงินออม
2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากกว่าการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ปัจจัยด้านการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป็นปัญหาต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก อันเป็นผลกระทบบจาก สถานการณ์บ้านเมืองที่ประสบอยู่
4. การบริหารบริษัทหลักทรัพย์ชาตธรรมมาภิบาลเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน และเป็นปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในปัจจุบันธรรมมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์และผู้บริหารที่มีคุณธรรมเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการลดค่าคอมมิชชั่นลง จาก ข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงเป็นแนวทางการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ได้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพมหานคร สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ศึกษาในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

1. ปัจจัยด้านความเสี่ยง การบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ขาดธรรมมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรติดตามดูแล เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับผู้ลงทุน
2. ปัจจัยด้านการเมืองควรมีเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสร้างความมั่นใจในการลงทุนทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถขยายกิจการและระดมทุนจากผู้ลงทุนได้

3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นทางเลือกในการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการลงทุนทำให้ประชาชนทั่วไปสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ควรศึกษาคูณลักษณะของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับการลงทุนของผู้เกษียณอายุที่ชอบความเสี่ยงต่ำเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านระยะเวลาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับการลงทุนในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้สนใจ